

GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Quý III/2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quân sự, quốc phòng được bảo đảm. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các ngành trong khối Nội chính, các địa phương, đơn vị chủ động phối hợp làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp để ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; đồng thời, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, đủ luận quan tâm. Công tác tiếp công dân được duy trì nền nếp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ;

các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm, chủ động thực hiện và có chuyển biến rõ rệt. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trụ III đã triển khai 25 cuộc thanh tra kiểm tra, 74 cuộc thanh tra, hướng tra chuyên ngành tại 400 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế hơn 23,7 tỷ đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hơn 560 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thụ lý, điều tra 3 vụ/5 bị can về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát 3 vụ/5 đối tượng, đang điều tra giải quyết. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 3 vụ/13 bị can, trong đó đã xét xử 2 vụ/2 bị cáo, đang giải quyết 1 vụ/11 bị cáo. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong tỉnh.

Trong quý, Ban Chỉ đạo 26 tỉnh tổ chức triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định tại Chỉ thị số 26-CT/TW và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những

tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những tháng cuối năm 2021 đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị những nhiệm vụ rất nặng nề, trong đó Thái Bình phải tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới theo phương hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đồng thời, bảo đảm mọi mặt của đời sống xã hội đi vào ổn định cũng như duy trì đà tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; chuẩn bị sẵn sàng các phương án để ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch có thể xảy ra.

Muốn thực hiện tốt Điều này, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh phải được đề cao; đồng thời, phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp với từng tình huống, cấp độ của dịch.

Cùng với làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo 26 tỉnh, các ngành, địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ,

vượt qua tâm kiểm soát; đồng thời, hạn chế thấp nhất mọi nguy cơ xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Ngoài ra, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, bảo đảm đủ chỉ tiêu trên giao, an toàn, chất lượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận của người dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan chuyên môn và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là tinh thần hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao chất lượng tổ

chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc tồn đọng, trong đó chủ động rà soát lại, lên kế hoạch giải quyết không để tồn đọng kéo dài, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đất đai... Năm chắc tinh hình nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tập trung cao độ, giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc phát sinh trong giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình giải quyết chế độ, chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý địa bàn trong điều kiện chuyển trạng thái chống dịch sang giai đoạn mới và các nguy cơ tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các ngành trong khối nội chính chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, triển khai nhiệm vụ, đấu tranh phòng ngừa, truy tố, xét xử, nhất là đối với các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, các vụ việc đưa vào diện ban chỉ đạo 26 các cấp theo dõi; thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp...

THÍ ĐIỂM PHỤC HỒI CÁC CHUYẾN BAY...

(Tiếp theo trang 1)

sốt, ho, khó thở, đau mũi cơ, rất nặng... Kết thúc chuyến bay phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú ít nhất 7 ngày. Các địa phương nơi hành khách cư trú cần quán lý, theo dõi người tự theo dõi sức khỏe trên địa bàn; tổ chức xét nghiệm đối với hành khách trở về từ vùng dịch; xử lý các trường hợp có triệu chứng

dương tính hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng có các quy định, tiêu chuẩn cụ thể đối với tour bay, các hãng hàng không cũng như các yêu cầu kiểm soát dịch bệnh tại cảng hàng không, sân bay.

Thảo luận tại hội nghị, các tỉnh, thành phố cơ bản nhất trí

với dự thảo Quy định, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề về lấy nhiễm dịch bệnh. Vì vậy, việc thí điểm phải thực hiện hết sức thận trọng, có sự tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo từ trung ương đến địa phương; việc triển khai phải thực hiện từng bước, trước hết là thực hiện thí điểm, sau đó mới tiến hành đánh giá để nhân rộng. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không và các hãng hàng không có các biện

pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối về mặt kỹ thuật và chú trọng biện pháp phòng, chống dịch cho các chuyến bay. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ, ngành liên quan, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các yêu cầu trong hướng dẫn tạm thời; các địa phương chủ động kiểm soát chặt chẽ người về từ các vùng dịch, không để bùng phát dịch bệnh do việc mở lại các chuyến bay nội địa.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/10, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Bình và dự án đầu tư xây dựng đường quy hoạch số 2 khu đô thị Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng trên khuôn viên 1,6ha, các hạng mục chủ yếu gồm: đền chính rộng 405m²; tượng Mẹ Việt Nam anh hùng đúc bằng đồng. Theo báo cáo của đơn vị thi công ở gói thầu số 6, các hạng mục san

lấp mặt bằng, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước và hoàn thiện hồ bán nguyệt đã cơ bản hoàn thành; ở gói thầu số 7, Đền thờ, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đã thi công xong phần móng nền chính, đang tiến hành thi công hệ thống tường rào, bể nước, vệ sinh... Trong đó, phần gỗ đền chính có tổng khối lượng gỗ khoảng 200m³ đang gia công tại Hà Nội, chờ vận chuyển về lắp dựng...

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa văn hóa, tâm linh, có giá trị về tư

tưởng và nghệ thuật quan trọng của tỉnh nhằm tôn vinh đồng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; qua đó giáo dục truyền yêu nước, thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”...

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với các ngành và thành phố Thái Bình chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đúng thiết kế, chất lượng công trình. Trong quá trình triển khai thi công các hạng mục chính, liên quan đến yếu tố mỹ thuật, kỹ thuật của Công trình như tượng Mẹ Việt Nam anh hùng và các mảng phù điêu..., đơn vị thi công cần tham khảo

ý kiến của hội đồng nghệ thuật và các cơ quan chuyên môn để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dự án đầu tư xây dựng đường quy hoạch số 2, khu đô thị Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình có tổng chiều dài 800m, điểm đầu tại nút giao đường quy hoạch số 7 (Quảng trường Thái Bình), điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch số 5 (doanh trại Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). Bé rộng nền đường 40m, trong đó bê rộng mặt đường 24m. Đường quy hoạch số 2, khu đô thị Hoàng Diệu đóng vai trò chính trong kết nối khu vực Quảng trường Đền thờ Bác Hồ đến Trung tâm hành chính công (mới) và Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng. Dự án được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 dự kiến hoàn

thành vào cuối năm 2021. Hiện nay dự án đang vướng mắc, chưa giải phóng mặt bằng một hộ dân với chiều dài khoảng 120m.

Sau khi kiểm tra thực tế tại tuyến đường, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của thành phố Thái Bình trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên còn vướng mắc một hộ dân về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí đề nghị thành phố Thái Bình cần tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và thuyết phục, vận động để họ sớm chấp hành chính sách trong bối thường, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn tiến đến bù, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

MINH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đội ngũ giáo viên, nâng chuẩn trình độ đào tạo học sinh, triển khai tài liệu, học liệu ngoại ngữ, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện thanh tra, kiểm tra; từ năm 2023 - 2025 đạt tạo nâng bậc ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh, nhân rộng số trường thực hiện giảng dạy chương trình tiếng Anh theo chuẩn quốc tế...; từ năm 2025 -

2030 phấn đấu thực hiện kiểm tra, đánh giá 100% học sinh cuối cấp học theo khung chuẩn năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc quốc tế, đến năm 2030 có ít nhất 80% học sinh đạt chuẩn theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở

Tài chính, UBND các huyện, thành phố tính toán cụ thể số lượng thính, thiếu giáo viên ở từng môn học, cấp học, số lượng giáo viên đã được đào tạo để xác định chính xác số lượng giáo viên cần thực hiện đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116. Từ đó, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của tỉnh.

Đối với dự thảo kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học

tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về mục đích, đó là sự cần thiết phải có kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các trường phổ thông phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện kết cấu kế hoạch; phân công cụ thể việc tổ chức thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã chín

Chiều ngày 8/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh họp triển khai các giải pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 7. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đến 10 giờ ngày 8/10, trên địa bàn tỉnh có 1.164 tàu thuyền với 3.423 lao động làm ăn trên biển; tất cả các phương tiện đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện nào hoạt động trong vùng nguy hiểm. Toàn tỉnh có 1.246 chòi canh ngao với 1.179 lao động canh coi; 1.294 đầm với 2.070 lao động nuôi trồng thủy hải sản. Các địa phương đã thu hoạch 33.341ha/76.668ha lúa mùa và gieo trồng 10.805ha cây vụ đông.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp theo dõi sát diễn biến của bão, tham mưu UBND tỉnh ban hành công điện chỉ đạo các biện pháp ứng phó. Thái Bình được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, lượng mưa được dự báo lớn, trên diện rộng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh đề nghị các địa phương chỉ đạo, đôn đốc nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín. Đối với diện tích lúa chưa thể thu hoạch, ngành Nông nghiệp chỉ đạo hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình mở tối đa các công tiêu, tiêu nước triệt để trong toàn hệ thống; sẵn sàng vận hành các trạm bơm khi mưa lớn xảy ra để phòng ngập úng cho lúa và cây màu. Các địa phương kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu và các công trình đang thi công ở các tuyến đê biển, đê cửa sông; nếu phát hiện công trình không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý ngay.

NGÂN HUỖN

GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

thông tấn, báo chí trung ương tại Thái Bình đã có gần 1.000 tin, bài đăng tải trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử phản ánh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh được tiếp tục quan tâm, giúp các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của công chúng.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền quý IV/2021, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phản ánh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và quan điểm “Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh, quan tâm tuyên truyền sớm, sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện. Tuyên truyền Kế hoạch số 55-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được và việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đạt được các chỉ tiêu đề ra. Tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương những tháng cuối năm. Tập trung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư vào tỉnh. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những thông tin giả, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phân tử cơ hội. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường các tác phẩm báo chí đa phương tiện.

ĐỒNG CHÍ LÊ QUỐC DOANH, THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thăm mô hình khảo nghiệm một số giống lúa mới của Thái Bình Seed



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh thăm, đánh giá mô hình khảo nghiệm một số giống lúa tại Viện Nghiên cứu cây trồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

Chiều ngày 8/10, đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi thăm, đánh giá mô hình khảo nghiệm một số giống lúa tại Viện Nghiên cứu cây trồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

Vụ mùa năm 2021, Thái Bình Seed tiến hành khảo nghiệm 390 giống lúa, trong đó 152 giống lúa thuần, 238 giống lúa lai. Nhìn chung, bộ giống cây trồng khảo nghiệm phát triển tốt, hứa hẹn có năng suất, chất lượng cao. Các giống lúa được đánh giá có triển vọng cao như TBR97, Đông A2, TBR225 có gen kháng bạc lá, TBR279, nếp A Sào, SQ22, TP15... với năng suất đạt từ 65 - 68 tạ/ha.

Đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân viên, người lao động Thái Bình Seed trong việc nghiên cứu, chọn tạo các giống lúa, ngô... có năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh hại và các điều kiện bất thuận, ứng phó tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của các công ty giống cây trồng nói chung, Thái Bình Seed nói riêng trong việc phối hợp phát triển các giống cây trồng mới, nhất là các giống cây trồng được chọn tạo phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất và khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, đồng thời đề nghị Thái Bình Seed sớm đưa các bộ giống đã được chọn tạo, thử nghiệm thành công cung ứng cho nông dân gieo trồng.

LƯU NGÂN

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

24 giờ qua, Thái Bình đã xét nghiệm 1.398 mẫu, trong đó 1.174 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và 224 mẫu test nhanh, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các địa phương có dịch (tính từ ngày 21/9 đến nay) là 8.183 trường hợp. Liên quan tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2021 đến nay, các huyện, thành phố đã ra soát được 142 trường hợp hiện đang có mặt tại Thái Bình, trong đó 138 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2; 4 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 2 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 823 trường hợp, trong đó 798 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 25 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 18 giờ ngày 8/10, Thái Bình đã thực hiện tiêm 394.384 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI